



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕)

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตำบล และแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์เรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุชาติ การลีสุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์



แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทนำ

๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสี่ปีนั้น ควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ

๑) มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

๒) กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจำปีแรกของห้วงระยะเวลาสี่ปี ควรมีความพร้อมในเรื่องของรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนำไปใช้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน

๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป

หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ มีความจำเป็นต้องดำเนินการ จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) เนื่องจาก ได้รับโอนโครงการติดตั้งชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ จากสำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพง คสล.และถมดินทำคันกั้นน้ำพร้อมทำตาด คสล.ป้องกันน้ำเซาะเพื่อให้โครงการดังกล่าวดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ไม่ได้บรรจุโครงการในเรื่องดังกล่าวไว้ ประกอบกับเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตำบล และแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ตลอดจนใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์พิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่มีความจำเป็นจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๔) โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘, แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่เนื่องจากการจะดำเนินการโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีโครงการนั้นอยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจะสามารถนำมาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๕) ขึ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ พิจารณา และเสนอต่อ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป

สุชาติ การลี้กสม

(นายสุชาติ การลี้กสม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์

สารบัญ

หลักการและเหตุผล	๑
บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานแผนพัฒนาโครงการ (แบบ ผ.๐๗)	๒
รายละเอียดโครงการพัฒนา สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ (แบบ ผ.๐๑)	๓